

Source: [http://www.tinmoitruong.vn/tin-the-gioi/hoi-thao-giua-ky-chuong-trinh-delgosea\\_3\\_7824\\_1.html](http://www.tinmoitruong.vn/tin-the-gioi/hoi-thao-giua-ky-chuong-trinh-delgosea_3_7824_1.html)

Date: 30/09/2011

## Hội thảo giữa kỳ Chương trình Delgosea

(12:01:12 PM 30/09/2011)

(Tinmoitruong.vn)-Chương trình hợp tác vì Quản trị địa phương dân chủ ở khu vực Đông Nam Á (Delgosea) đã tổ chức Hội nghị giữa kỳ tại Batam, Indonesia từ ngày 27/9 đến ngày 28/9/2011.



*Quang cảnh chung của Hội nghị*

Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của gần 200 đại biểu từ 16 thành phố thí điểm trong 5 nước đối tác, bao gồm đại diện của Hiệp hội Chính quyền địa phương, lãnh đạo và cán bộ của các chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội dân sự và các đại biểu từ Cam-pu-chia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Bên cạnh đó là sự tham dự của TS. Erik Habers – đại diện Liên minh châu Âu, TS. Peter Köppinger - đại diện Viện KAS (Đức), TS. Susanne Stephan -  
Quản lý dự án.

Mục tiêu của Hội nghị là nhằm xem xét lại các hoạt động áp dụng ở 16 đô thị thí điểm cũng như bàn về các ý tưởng về sự bền vững của dự án sau khi dự án kết thúc. Các đối tác dự án bao gồm:

Hiệp hội các Đô thị Việt Nam (ACVN), Quỹ phát triển chính quyền địa phương (LOGODEF) Philippines, Liên minh xã quốc gia của Vương quốc Cam-pu-chia (NLC/S), Viện Môi trường Thái Lan (TEI) và các Chính quyền địa phương - Châu Á Thái Bình Dương (UCLG) đã có cơ hội để tăng cường mạng lưới hợp tác của mình.

Hội nghị được chia thành các kỳ họp chuyên đề, bao gồm xem xét, đánh giá giữa kỳ và bài học thu trong quá trình thực hiện dự án thời gian qua, đồng thời bàn về các chủ đề bền vững của dự án. Các Hiệp hội chính quyền địa phương từ 5 nước đối tác đã trình bày triển vọng, kế hoạch thực hiện cho đến thời điểm này. Các quan chức chính phủ trình bày về kế hoạch và các sáng kiến quản lý địa phương được tốt hơn.

Hình ảnh rất sinh động của Hội nghị là những gian triển lãm của các thành phố thí điểm nhằm giới thiệu, trình bày về dự án đã và đang thực hiện cho các đại biểu tham dự hiểu thêm về các hoạt động dự án.

Các gian triển lãm của đoàn đại biểu từ Việt Nam hết sức ấn tượng với ban tổ chức bởi những hình ảnh đơn giản nhưng toát lên mục tiêu và ý tưởng bao trùm của dự án.

Ngoài ra, Hội nghị có các cuộc thảo luận bàn tròn để xem xét, vạch ra những thách thức trong quá trình áp dụng tại các khu vực cụ thể.

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp - là cơ hội tốt cho các đối tác dự án đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như bàn về những công việc sắp tới để đảm bảo duy trì công tác quản trị địa phương được bền vững sau khi dự án kết thúc.

**Đ.V.T**